



บทที่ 480  
พระเจ้า ... ทุกโอกาส

ข้าแต่พระเจ้า เป็นเจ้า เมื่อต้นเดือนกันยายน 2023 ที่ผ่านมา ลูกได้รับเชิญให้ไปเป็น Keynote Speaker ของงานสัมมนาระดับเอเชียแปซิฟิกงานหนึ่ง ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วโลกราว 400 คน เป็นงานเกี่ยวกับธุรกิจ ไม่ใช่ด้านศาสนา

สิ่งแรกที่ลูกคิดทันทีคือ ในการพูดในเวทีที่มีคนมาจากนานาประเทศ ลูกจะมีโอกาสประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระเจ้าของเราไหม เพราะเป็นการสัมมนาที่เกี่ยวกับธุรกิจ ไม่ใช่งานแบ่งปันเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่และความรักของพระเจ้า ดังเช่นในงานของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศต่างๆ ในทศวรรษกว่าที่ผ่านมา และโดยเฉพาะประธานจัดงานผู้เชิญลูกได้บอกกับลูกว่า ผู้บรรยายก่อนลูกคือ ท่านอาจารย์ท่านหนึ่ง ผู้ซึ่งเป็นพระสงฆ์ชาวอังกฤษในศาสนาหลักของประเทศไทยเรา คณะจัดงานนิมนต์ท่านมาจากประเทศอังกฤษมาพูดเกี่ยวกับศาสนาหลักของประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วโลกรู้จักศาสนาของประเทศไทยดีขึ้น

เอาล่ะสิ ผู้จัดงานเชิญลูกไปพูดเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจแล้วลูกจะหาโอกาสประกาศข่าวดีใน speech ของลูกได้อย่างไรหนอ โดยเฉพาะเป็นผู้พูดหลังพระอาจารย์ชาวอังกฤษผู้ห่มจีวร!

ในที่สุด ลูกก็ใช้หลักเดิมในการประกาศข่าวดีทุกโอกาสที่ลูกจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าโดยอ้างถึงประสบการณ์จริงในชีวิตของลูกเอง ซึ่งใครจะเถียงไม่ได้ และผู้ฟังทุกคนก็รับฟังด้วยความยินดี เพราะเป็นการแบ่งปันบอกเล่าจากปากของผู้พูด ไม่ใช่เป็นการไปเทศน์สอนหรือจะเกลี้ยกล่อมให้ผู้ฟังต้องมาแปลงศาสนาตามเรา

มีสองตอนที่ลูกพูดถึงพระเจ้าอย่างชัดเจน แม้จะแบบอ้อมๆ 😊

ลูกพูดถึงความสำเร็จในชีวิตการทำงานว่าในความสำเร็จของชีวิตทุกคน บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องโชคดีหรือโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่เมื่อเราได้รับความโชคดีหรือโอกาสอันดีนั้นแล้ว เราต้องมีความเพียรพยายาม มานะอุตสาหะ เราจึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ มิฉะนั้นแล้ว โอกาสหรือความโชคดีที่เราได้รับนั้น หากเปรียบเป็นต้นไม้ ก็อาจจะเหี่ยวแห้งโรยราได้ หากไม่ได้รับการรดน้ำดูแล

แล้วลูกก็พูดต่อว่า สำหรับลูกในฐานะเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าแล้ว โชคดีหรือโอกาสที่ได้รับนั้นก็คือ พระพรจากพระเจ้านั่นเอง 😊😊😊

อีกตอนหนึ่งคือ ตอนก่อนสรุปจบ ลูกพูดว่า ในวัยของลูกขณะนี้ ลูกเป็น “ซาร์บใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเจ้า เป็นคุณย่าและคุณแม่ที่มีความสุข เป็นศิลปินสมัครเล่น และเป็นนักธุรกิจ ตามลำดับเช่นนี้”

ปรากฏว่า พอพูดจบ มีผู้ฟังมาขอถ่ายภาพกับลูกเป็นจำนวนมาก จนต้องเข้าคิวกัน 😊 และที่ลูกปลื้มที่สุดคือ มีผู้ฟังจากหลายประเทศเข้ามาถามลูกว่า ลูกเป็นคริสตชนใช่ไหม เพราะเห็นลูกพูดถึงพระเจ้าหลายครั้ง ลูกตอบว่า ใช่ ลูกเป็นคาทอลิก และมีคณะจากประเทศที่ลูกได้ไปพูดแบ่งปันเกือบ 10 ครั้งมาขอถ่ายรูปด้วย เมื่อลูกบอกพวก



เขาว่า ลูกไปประเทศของพวกเขามาแล้วเป็น 10 ครั้ง เพื่อไปเป็นพยานแบ่งปันถึงความรักและพระเมตตาของพระเยซูเจ้า พวกเขาตื่นเต้นกันใหญ่ และยังมีผู้แทนจากอีก 2-3 ประเทศเข้ามาถ่ายรูปกับลูก และบอกกับลูกว่า พวกเขาเป็นคาทอลิกด้วย 😊

แม้ไม่ใช่เป็นงานพุดทางศาสนา ลูกก็ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแล้ว

และที่ลูกปลื้มเพิ่มคือ พระอาจารย์ที่มาเทศน์สอนเรื่องศาสนาหลักของประเทศไทย ก็นั่งฟังลูกพุดจนจบ และผู้จัดงานได้เชิญให้ลูกเข้าไปกราบนมัสการท่านด้วย ท่านชมว่าลูกพุดดีมาก และแม้ท่านจะทราบจากการพุดของลูกว่า ลูกเป็นคริสตชน ท่านก็ขอแจกหนังสือธรรมะชื่อ “The Four Noble Truths” เป็นภาษาอังกฤษให้ลูกไปอ่านด้วย

บทบาทของลูกในการเป็น Keynote Speaker กล่าวเปิดงานนี้ก็ไต่จบแล้ว และลูกก็ได้ใช้โอกาสนี้ประกาศเกี่ยวกับพระเจ้าให้ทุกคนที่เข้าร่วมสัมมนาฟังและลูกก็ทราบและมีความรู้สึ่ว่า พระเจ้าทรงพอพระทัยกับความสัตย์ซื่อและความจริงใจในการเป็นลูกที่จะประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระองค์ในทุกโอกาสที่ลูกมี

แล้วพระองค์ก็ประทานรางวัลให้ลูกเกือบจะทันทีเลยทีเดียว

ลูกได้พุดถึงมูลนิธิที่ลูกก่อตั้งในการนำอาหารที่เหลือจากวงจรธุรกิจไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ว่า ตอนเริ่มต้นทุกคนที่ทราบรอบๆ ตัวลูกจะพุดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นโครงการที่ดีแต่มันยากที่จะทำให้เป็นโครงการที่เป็นรูปเป็นร่างได้

แต่ด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน และความไม่ยอมแพ้ ณ วันนี้ สองปีครึ่งหลังจากวันเริ่มกิจกรรมมูลนิธิของลูกได้นำอาหารไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสกว่า 300,000 มื้อแล้ว

แล้ว ... ในกลุ่มของผู้ขอเข้ามาถ่ายรูปกับลูก มีคนไทยคนหนึ่งบุคลิกดี แต่งกายสวยงาม เข้ามาขอถ่ายรูปกับลูกและบอกกับลูกว่า เขาเป็นผู้บริหารของห้างใหญ่ห้างหนึ่ง เขาสนใจมากที่จะให้ห้างของเขาเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิของลูก

ห้างของเขาคือ ห้างหนึ่งที่ลูกค้นหาเส้นจะเข้าไปไม่ได้เลยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิมา !!!

ลูกขอรับใช้พระองค์อย่างสิ้นสุดจิตใจจนกว่าชีวิตจะหาไม่ พระเจ้าข้า

**“พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์” โรม 8:28**

อาแมน

ลูกขอพร: องค์กรนี้

[www.moving-themountain.com](http://www.moving-themountain.com)

